



Thông tin kì này

- Chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu trưởng
- Hội chợ Giáng Sinh
- Từ thiện ở Long Hải
- Ngày Nhà Giáo
- Đề án Khoa học xã hội

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương Đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Kính gửi Quý phụ huynh

“Giáng Sinh là dịp để **bạn bè, gia đình** và những người thân yêu quây quần, ôn lại những kỉ niệm của một năm vừa qua và có kế hoạch cho những ngày nghỉ sắp tới bên cạnh người thân yêu của mình. Như chúng ta cũng biết Giáng Sinh không chỉ là một kì nghỉ như các kì nghỉ khác, mà có lẽ đối với một số người thì đây là một kì nghỉ quan trọng trong năm. Đó là thời gian để hồi tưởng những khoảnh khắc thân yêu bên nhau, cũng như là lúc thể hiện tình cảm thân thương bằng cách trao tặng nhau những lời nói, những món quà ý nghĩa. Đó là lúc **biến những điều ước thành sự thật** và trao tặng nhau những món quà chân thành từ con tim “Hãy làm Giáng Sinh trở nên thật đặc biệt ý nghĩa cho tất cả mọi người”.

<http://www.wishesquotes.com/christmas/christmas-wishes>

Nhà trường đã đạt được rất nhiều thành tích trong năm học này kể cả trong học tập lẫn các hoạt động xã hội- sự tiến bộ của các em học sinh luôn là nguồn động lực cho Nhà trường. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tận tình từ phía Quý phụ huynh. Quý phụ huynh luôn tận tụy giúp đỡ trong các ngày kỉ niệm truyền thống cũng như các lễ hội thường niên được diễn ra tại trường. Thay mặt toàn thể đội ngũ nhân viên, Nhà trường xin chân thành cảm ơn những đóng góp hỗ trợ nhiệt tình từ phía Quý phụ huynh.

Giáng Sinh gây quỹ từ thiện, sự kiện cuối của năm, đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 11/12 vừa qua và đây chính là minh chứng cho sự hỗ trợ nhiệt tình từ Quý phụ huynh.

Kì nghỉ Giáng Sinh sẽ là cơ hội để nhân viên và học sinh nghỉ ngơi cũng như xác định lại mục tiêu của mình trong năm học. Các em học sinh nên dành một thời gian nhất định trong kì nghỉ để xem lại bài học của mình chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những đóng góp hỗ trợ nhiệt tình cho các sự kiện tổ chức của Nhà trường.

Chúc mừng Giáng Sinh và Cung Chúc Tân Xuân!

Dudley Schroeder
Hiệu trưởng



Ảnh trên: Các em học sinh của trường chúng ta giao lưu với các em học sinh của trung tâm bảo dưỡng trẻ em mồ côi Long Hải. Nhà trường đã quyên góp các hiện vật để hỗ trợ hơn 140 em học sinh!

Ảnh dưới: Nhóm nhảy chào mừng Lễ Giáng Sinh





Operation Smile

Changing Lives One Smile at a Time

Ảnh dưới: Các em học sinh tận hưởng từng phút giây của Lễ Giáng Sinh



Ảnh trên: Một bức ảnh trong đêm Giáng Sinh. Rất nhiều hoạt động thú vị được diễn ra trong đêm và ông già Noel rất hài lòng với món hot dog của mình.

Lễ hội Giáng Sinh gây quỹ từ thiện

Giáng Sinh năm nay được tổ chức vào ngày 11/12/2015 vừa qua và một lần nữa Giáng Sinh được diễn ra một cách tốt đẹp. Mưa, gió và ảnh hưởng của bão năm ngoái đã không còn mà thay vào đó là trời trong xanh lấp lánh đầy sao.

Cửa hàng xúc xích (của thầy Victor) đã bán rất chạy với xúc xích nướng nóng hổi và một lớp hành tây phủ bên trên – quả là một món quà ấm áp cho quý khách đến tham quan. Quý khách còn có cơ hội giải trí với rất nhiều trò chơi thú vị như: Nhắm trúng mục tiêu, Con số may mắn, Bắn súng nước với giáo viên, Pháo bông và rất rất nhiều hoạt động vui nhộn khác.

Càng về đêm lại càng hấp dẫn, rút thăm may mắn dành cho người chiến thắng với những giải thưởng thú vị như: vé du lịch đến Bangkok, đảo Phú Quốc và tận hưởng một đêm trong khách sạn sang trọng cùng với rất nhiều giải phụ khác tại các nhà hàng, quán ăn trong thành phố Vũng Tàu.

Các em học sinh trong lớp IGCSE1 đã quyết định mở một cửa hàng trong đêm Giáng Sinh gây quỹ từ thiện năm nay. Các em bán bánh ngọt, ca hát và tổ chức trò chơi. Các em đã học được rằng cần phải đầu tư rất nhiều cũng như đôi khi phải chấp nhận rủi ro để có được thành công trong kinh doanh. Tuy nhiên, cửa hàng của các em đã bán hơn 3 triệu – đó là thành quả tích cực của các em. Trò chơi bóng rổ của thầy Andrew đã thu hút rất nhiều sự tham gia và chúc mừng Jackie đã chiến thắng giải thưởng lớn nhất là một quả bóng rổ mới. Chúc mừng Parker đã đoán chính xác số lượng kẹo trong trò chơi Đoán kẹo. Giáo viên của khối mẫu giáo đã bán rất nhiều phần ăn! Rất nhiều người không ghé canteen lấy phần ăn vì món xúc xích nướng quá hấp dẫn không thể cưỡng lại!

Trời đã về đêm các tiết mục văn nghệ cũng đã dần khép lại, các em học sinh sử dụng nguồn năng lượng còn lại để cùng thưởng thức các món ăn nhẹ. Giáo viên đã khá thấm mệt tuy nhiên vẫn cố gắng đến phút cuối cùng để bán cũng như công bố giải thưởng cao nhất cho các em học sinh và Quý phụ huynh.

Với những nỗ lực hết mình của các em học sinh, giáo viên, nhân viên cùng sự hỗ trợ từ phía Quý phụ huynh, Nhà trường đã quyền góp được số tiền lớn – số tiền này sẽ được kiểm đếm và trao đến Quý từ thiện. Tổng tiền quyền góp được sẽ được thông báo đến Quý phụ huynh ngay sau khi Nhà trường hoàn thành việc tổng kết.

Chân thành cảm ơn sự tham gia, đóng góp và hỗ trợ của Quý phụ huynh. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã tham gia vào buổi trình diễn để đưa đến các tiết mục thú vị cho Quý phụ huynh cùng thưởng thức.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn

Kì niệm Ngày Nhà Giáo

Dưới sự tổ chức của thầy Andrew và cô Michelle, các em đã có Ngày Nhà Giáo Việt Nam thật thú vị. Các em đã dành thời gian chuẩn bị cho trang trí Giáng Sinh trong đêm Giáng Sinh gây quỹ từ thiện. Trước khi xem phim nửa tiếng, các em cũng đã được khởi động với "Nào ta cùng nhảy" để làm nóng cũng như tập thể dục.

Đồ án Khoa học xã hội

Năm nay, các em đã phải cố gắng rất nhiều để thể hiện kĩ năng viết, tìm kiếm thông tin và thuyết trình của mình cho môn Khoa học xã hội. Một vài tuần trước đó, triển lãm Đồ án Khoa học xã hội đã được diễn ra tốt đẹp dành cho các em học sinh lớp 5 đến lớp 9 thông qua việc tìm hiểu về văn hóa, phong tục của các nước trong các ngày lễ hội trên thế giới. Triển lãm, nơi trưng bày giới thiệu truyền thống, văn hóa, ẩm thực của nhiều lễ hội trên thế giới được tìm hiểu nghiên cứu bởi các em học sinh cũng như sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của Quý thầy cô và Quý phụ huynh. Trong học kì 2, các em học sinh sẽ tiếp tục bằng cách thực hiện nghiên cứu, tìm hiểu về tình hình môi trường hiện tại liên quan đến Vũng Tàu, đến Việt Nam cũng như liên quan đến Toàn cầu. Vào cuối học phần, các em sẽ làm các poster để truyền tải thông tin hữu ích đến bạn bè, gia đình, thầy cô về những vấn đề quan trọng mà các em đã tìm hiểu. Nhà trường rất háo hức mong đợi một đồ án thú vị mới sẽ được thực hiện bởi các em học sinh trong môn học Khoa học xã hội - năm 2016!

Từ thiện tại Long Hải

Hàng năm Nhà trường lại gây quỹ từ thiện cho Trung tâm bảo dưỡng trẻ em mồ côi ở Vũng Tàu và Long Hải. Năm nay quả là một bất ngờ lớn từ Hội đồng học sinh, đã quyên góp được 11 triệu và các em đã mua một số dụng cụ cần thiết cho trẻ em nghèo. Số tiền quyên góp được từ hội Ngày Xanh tháng 11 vừa qua, một lần nữa xin cảm ơn sự đóng góp từ Quý phụ huynh. Cũng như năm ngoái, 13 học sinh của trường chúng ta đã tham gia vào chuyến từ thiện Long Hải và đóng góp hai tiết mục nhảy múa vui nhộn. Các tiết mục văn nghệ được hưởng ứng nhiệt tình bởi các em ở đó. Các em đã có cơ hội chứng kiến một bạn 12 tuổi của Trung tâm thể hiện kĩ năng sửa xe máy đặc biệt của mình. Lời cảm ơn sâu sắc đến phụ huynh em Daniel (Cô Hương) và nhóm hỗ trợ của cô đã giúp đỡ cũng như tạo không gian thoải mái thân thiện khi đến thăm Trung tâm. Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phụ huynh em Hannah (lớp 1) đã chuẩn bị chu đáo từng món quà Giáng Sinh đặc biệt cho các em ở Trung tâm.

Xin chân thành cảm ơn tình cảm chân thành ấm áp của Quý phụ huynh.





Ảnh trên: Món quà Giáng sinh, các em học sinh lớp 2 rất vui với bữa tiệc Giáng Sinh của mình

Mẹo đơn giản trong kì thi học kì 1

Thông tin chi tiết về kì thi sẽ được gửi đến Quý phụ huynh. Các em học sinh cần phải dành thời gian để xem lại bài vở của mình trong thời gian nghỉ lễ vì kì thi học kì sắp tới rất quan trọng. Sau đây là một vài mẹo nhỏ dành cho các em trong mùa thi!

- **Nhớ mang theo bút chì/ bút!** Đây là điều hiển nhiên, tuy nhiên vẫn có em quên.
- **Đọc kĩ hướng dẫn:** Luôn đọc kĩ đề bài và kiểm tra lại bài khi đã hoàn thành.
- **Hoàn thành tất cả các mặt giấy:** Một điều hiển nhiên tuy nhiên – đừng quên mặt sau!
- **Ngủ đủ giấc:** Ngủ đủ giấc trong mùa thi là rất quan trọng. Không nên thức quá khuya sử dụng máy tính, điều này sẽ làm các em mất tập trung.
- **Trả lời tất cả các câu hỏi:** Các em cần phải trả lời tất cả các câu hỏi, với một số câu không biết câu trả lời thì hãy cứ đoán, đặc biệt đối với kiểu câu hỏi chọn đáp án đúng.

Thông tin khác

Một lần nữa, Mary, Jin và Raymond đã thể hiện tài năng của mình trong học tập và vinh hạnh nhận bằng khen từ Sở giáo dục. Các em đã đạt thành tích “Xuất Sắc trong phong trào thi đua Dạy Tốt - Học Tốt” năm học 2014-2015.

Vào ngày 10/12, Các em học sinh lớp 2 Quốc Tế đã tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh. Các em đã dành tặng món quà bí mật đêm Giáng Sinh cho nhau. Các em thỏa thích với bánh kẹo và tràn ngập tiếng cười.

Dự án mô hình 3D được hoàn thành một cách xuất sắc bởi các em học sinh lớp 3.

Một vài sự kiện cần lưu ý

18/12 – Nghỉ Giáng Sinh

4/01 – Đi học lại

4/02 – Kết thúc Học phần 2 – Tổ chức Tết

15/02 – Học phần 3 bắt đầu

Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người nhân dịp mùa Lễ Hội!



Ảnh trên: Mary phát biểu bày tỏ lòng biết ơn đối với Quý thầy cô.



Ảnh trên: Các em “khoe” thành quả của mình.